



ที่ อก ๐๓๐๕/(ก.๕) ๕๕๑

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” และสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ
๒. กำหนดการฝึกอบรม และแผนที่สถานที่จัดอบรม
๓. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการดำเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จะจัดสัมมนาชี้แจงโครงการและฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อโรงงานของท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านส่งผู้แทนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.researchforthailand.org และจะประกาศรายชื่อโรงงานที่ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทาง www.researchforthailand.org ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ที่ปรึกษาโครงการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) นางสาวรัตนภรณ์ รัตพลที หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๓๐๕-๓๘๗๑ หรืออีเมล weerecycling62@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชนาด สุพรรณศรี)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา

โทร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๓